



หน่วยงาน **สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร.02 622 5047**

เรื่อง **ขอประชาสัมพันธ์ข่าว**

**“ทั้งชีวิต...เราดูแล” มิติใหม่การให้บริการกับโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กทม.**

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานแถลงข่าว เรื่องการจัดบริการโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ทั้งชีวิต...เราดูแล”

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานเขต 4 แห่ง จัดโครงการโรงพยาบาลเคลื่อนที่กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “ทั้งชีวิต...เราดูแล” โดยโครงการดังกล่าวเน้นการให้บริการในเขตพื้นที่ห่างไกล โรงพยาบาล (เขตดอนเมือง เขตบางกะปิ เขตบางขุนเทียน เขตบางนา) โดยกรุงเทพมหานครจะจัดโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดสำนักการแพทย์ ประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลสิรินธร ส่วนประเภทบริการที่จัดให้กับประชาชน ประกอบด้วย จัดบริการคลินิกเฉพาะทางด้านสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ออโตะดิคส์และ ทันตกรรม รังสีทรวงอก ฯลฯ คลินิกผู้สูงอายุ ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า โรคพาร์กินสัน ตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (ไขมันในเลือด) โรคอ้วน ตรวจโรคทางตา เช่น ตรวจวัดสายตา และต้อกระจก และต้อหิน ตรวจโรคทางการได้ยิน ตรวจโรคทางกระดูกและข้อ เช่น ตรวจวัดมวลกระดูก ปวดข้อ ข้อเข่าเสื่อม และจัดบริการกายภาพบำบัด/นวดแผนไทย ตรวจคัดกรองหาโรคมะเร็งในระยะแรก ได้แก่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ และมะเร็งเต้านม มะเร็งปอด ตรวจภาวะซีด และบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และส่งต่อเพื่อการรักษา รวมทั้งนิทรรศการ/ความรู้ส่งเสริมสุขภาพ โดยสำนักอนามัย ได้จัดบริการรถทันตกรรม(ชุดหินปูน และรถเอกซเรย์เคลื่อนที่)ไว้บริการกับประชาชนอีกด้วย

โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มให้บริการ

- **ครั้งที่ 1** ณ สวนพฤษชาติ เขตบางกะปิ ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2553
- **ครั้งที่ 2** ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2553
- **ครั้งที่ 3** ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอินทรา เขตบางเขน ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2553
- **ครั้งที่ 4** ณ โรงเรียนเพ็ญพินอนุสรณ์ เขตบางนา ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2553 ขอเชิญชวนประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

